



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
17 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่าง ๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์ บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100, mcot, workpointtoday, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, INN, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, thebankokinsight, sanook, kapook)

-ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 16 ม.ค. 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 230 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 209 รายจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 83 ราย ค้นหาเชิงรุกและพบการติดเชื้อในชุมชน 126 ราย และเดินทางกลับจากต่างประเทศ 21 ราย โดย 7 รายมาจากสหราชอาณาจักรซึ่งต้องแยกว่าเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่กระจายตัวเร็วหรือไม่ รวมผู้ป่วยสะสม 11,680 ราย หายป่วยเพิ่ม 618 ราย รักษาตัวในรพ. 2,704 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเสียชีวิต 70 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 70 เป็นชายไทย อายุ 67 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในกทม. มีไหม้ไลน์เชื่อมโยงสถานบันเทิง เป็นโรคปอดอักเสบ ไตวายเฉียบพลันแทรกซ้อน รักษา 2 สัปดาห์จึงเสียชีวิต

- กทม. พบผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย ประวัติไปพื้นที่เสี่ยง อาชีพเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วย
- จ.นราธิวาส พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 4 ราย
- ผวจ.ระยอง แถลง พบผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์เดิมคือบ่อนพนัน เตือนกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ระวังเพราะเป็นอีกแหล่งที่เริ่มพบการติดเชื้อมากขึ้น กรณีเด็กหญิง 5 เดือนติดเชื้อ ตรวจพบแม่เด็กมีภูมิต้านทานคล้ายเคยติดเชื้อมาแล้ว เตรียมตรวจซ้ำเพื่อหาข้อเท็จจริง
- จ.เลย ยืนยันไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม หลังมีข่าวลือพบผู้ขายสลากาฯ ติดเชื้อ
- สสจ.สมุทรสาคร รายงานพบผู้ติดเชื้อวันเดียว 335 ราย เร่งเปิดศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 4 เตรียมบีกคลีนนิ่งเดย์ ตลาดกลางกุ้งเพื่อเปิดปลายเดือนม.ค.นี้
- จ.ปราจีนบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 ราย ที่หมู่บ้านเขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี ส่งกักตัวเพื่อนใกล้ชิด 14 คน
- สสจ.ชัยภูมิ แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิง 52 ปี กลับจากต่างประเทศมาเยี่ยมบ้านพร้อมสามีชาวอังกฤษ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 22 คน เสียชีวิต 7 คน
- จ.ขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว

### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ, thailandplus, bluechipthai

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำสถานประกอบการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยการสุ่มตรวจพนักงาน เข้มงวดการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ถูกสุขอนามัยส่วนบุคคล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์ ,สำนักข่าวไทย, mcot, js100, thebangkokinsight, thailandplus)

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผย ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้ 7 วันที่ผ่านมา 31 จังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม กรณีคนขับวินมอเตอร์ไซด์ติดเชื้อ 3 ราย 3 เหตุการณ์เป็นการติดเชื้อจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้ชิดกัน ซึ่งจากการไปหลายที่ทำให้ผู้สัมผัสอาจมีผู้โดยสาร หรือมีการพูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากาก แนะนำความสะอาดแฮนด์รถ พกเจลแอลกอฮอล์ เมื่อให้บริการจับสิ่งของต่างๆ หรือรับเงินทองต้องล้างมือ ผู้โดยสารอาจเตรียมหมวกกันน็อคเองถ้าต้องนั่งวินประจำ หลีกเลี่ยงการพูดคุย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผจก., สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, thaigov, js100, innnews )

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ติดตามสถานการณ์โควิด 19 ใน จ.ปัตตานี พบควบคุมโรคได้ดี ทั้งคัดกรองผู้เดินทางจากสมุทรสาครในช่วงต้นการระบาด ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวเอง 14 วัน ค้นหาเชิงรุกในแรงงานต่างด้าวยังไม่พบผู้ติดเชื้อ มีความพร้อมจัดตั้งรพ.สนาม 3 แห่ง ย้ำต้องเข้มการลักลอบข้ามแดนจากมาเลเซีย และยืนยันวัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพสูงช่วยลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ข่าวสด

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กถึงความคืบหน้าวัคซีนว่า คนไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 ฟรี ด้วยความสมัครใจ สร.จะเสนอให้นายกฯ พิจารณาการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้คนไทยทุกคนฟรี ซึ่งจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ChiangmaiNews, thailandplus

-กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมรพ.สมุทรสาคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด 19 และทารกแรกเกิด รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของแม่หลังคลอดในขณะให้นมลูก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ผจก.รายวัน, js 100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนประเด็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์ต่ำ ทำให้ติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง

## ประเด็นข่าว

คลื่นความถี่ไม่มีผลต่อร่างกาย และยังไม่มีการวิจัยยืนยันเรื่องดังกล่าว

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, thansettakij, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, nationweekend, springnews, TNN, INN, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook, thaigov)

-โฆษกสำนักนายกฯ เผย นายกฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน “รวมไทย สร้างชาติ ด้านภัยโควิด 19” ศบค.รายงานว่ามี การ จัดตั้งรพ.สนามในพื้นที่ของกองทัพแล้ว 10 แห่ง 2,106 เตียง ขอให้ประชาชนมั่นใจในการควบคุม กำจัด สสจ.และหน่วยงานความมั่นคงดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่เข้ามารักษาในรพ.สนาม ปฏิบัติตามระบบการรักษาและเฝ้าระวังโรคเช่นเดียวกับในรพ.

-โฆษก ศบค. ระบุ การระบาดรอบใหม่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 10 ราย บางรายมีอายุน้อย แต่หากมีโรคประจำตัวก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ โรคเบาหวานเสี่ยงสูงสุด ตามด้วยประวัติเสี่ยงไปบ่อนการพนัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตัวเลขผู้ป่วยยัง 2 หลัก สาเหตุหนึ่งคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายคนที่ไม่แสดงอาการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้มีการแพร่เชื้อออกไปในวงกว้าง แนะนำผู้มีประวัติเสี่ยงสูงรีบไปตรวจหาเชื้อ ซึ่งจะต้องตรวจ 2 ครั้ง และระหว่างที่รอผลตรวจ ขอให้กักตัวอยู่บ้าน แยกห้องพักและแยกสำหรับอาหาร

-คกก.โรคติดต่อ จ.แม่ฮ่องสอน ชะลอเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 5 ช่องทาง เตรียมออกตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง  
-คกก.โรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งความเอาผิดผู้ป่วยโควิดปกปิดข้อมูล  
-นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ทำหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย คัดค้านเปิดประชุมสภาฯ วันที่ 20-22 ม.ค. 2564 ควรรอให้การระบาดลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อน

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ผู้ว่าฯ สมุทรสาครอาการติดเชื้อทางปอดดีขึ้น ต้องรอให้ยาปฏิชีวนะครบ 72 ชั่วโมงจะประเมินอาการอีกครั้ง ผู้ป่วยรู้สึกตัวสามารถสื่อสารกันได้ แต่ยังใช้ท่อช่วยหายใจ

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.ติดตามตัวผู้โดยสารรถไฟขบวนยะลา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.สสจ.ยะลา เผย ติดตามตัวขบวนรถไฟโดยสารขบวนรถไฟ กรุงเทพฯ-สุโขทัย-ลก ได้แล้ว 4 รายเหลืออีก 3 ราย หลังพบมีความเสี่ยงติดโควิด 19 ย้ำให้รีบมารายงานตัวโดยด่วน เนื่องจากโอมิครอนผู้ป่วยชายอายุ 20 ปี โดยสารรถขบวนดังกล่าว

#### 2.แรงงานกัมพูชาติดเชื้อโควิดหลังกลับจากไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, xinhuaithai

-สธ.กัมพูชา พบผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพิ่ม 15 ราย เป็นแรงงานอพยพชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทยเมื่อวันที่ 11 - 13 ม.ค. ผ่านด่านชายแดนรักษาอยู่รพ.ใน จ.พระตะบอง บันทายมีชัย และอุดรมีชัย รวมผู้ป่วยสะสม 426 ราย ด้าน รมว.แรงงานฯ กัมพูชา ขอความร่วมมือแรงงานในไทยไม่เคลื่อนย้ายและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19

#### 3.การประชุมทางการเมือง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก

-พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. แถลงข่าวกรณีกลุ่มการ์ดปลดแอกนัดรวมตัวทำกิจกรรมทางการเมือง บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นไปตามหลักกฎหมาย พร้อมเตือนว่าการชุมนุมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

#### 4.ทีมพัฒนาแอปฯ หมอชนะส่งมอบสิทธิ์ดูแลให้รัฐบาล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, thebankokinsight, sanook)

-เพจทีมงานอาสาหมอชนะ MorChana Volunteer Team ประกาศส่งมอบสิทธิการดูแลแอปฯ ให้รัฐบาลดูแล 100% โดยจะแก้ไขบั๊ก เช่น การกินแบตเตอรี่ หรือค้าง และอัปเดตแอปฯ เป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่รัฐบาล

-นายปรัชญา อรเอก ผู้ประกาศข่าว โพสต์ทวิตเตอร์ว่า สาเหตุการยุติบทบาทของทีมงานพัฒนาแอปฯ หมอชนะมาจาก 1.แรงกดดันของผู้ใหญ่ระดับบรมถ. ปลัดกระทรวง และผอ.หน่วยงานหลายหน่วย แย่งอำนาจในการควบคุมและกำหนดอนาคตของ “หมอชนะ” อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับกรมปรับเปลี่ยนสถานะคนใช้จากเสี่ยงต่ำเป็นติดเชื่อ ทำให้เกิดกรณีคนใช้ติดเชื่ออนรพ.แต่ยังคงมีสถานะเสี่ยงต่ำ ทราบว่าเป็นคำสั่งของอธิบดีกรม ที่ระบุว่าไม่ใช่หน้าที่กรมที่จะแจ้งว่าใครติดเชื่อหรือไม่ติดเชื่อ

#### 5.สิทธิการฉีดวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-ดร.ณพลเดช มณีลังกา เลขาธิการกรมการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า วัคซีนโควิด 19 ยังไม่มีการรับรองความสมบูรณ์ 100% และไม่มีกรรับรองภาวะแทรกซ้อนหลังฉีด ดังนั้น ประชาชนมีสิทธิตัดสินใจที่จะรับวัคซีนหรือไม่ รัฐบาลควรให้ข้อเท็จจริงทุกมิติ โดยวัคซีนต้องผ่านการรับรองจาก อย.

#### 6.ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก โพสต์เฟซว่า วัคซีนโควิด 19 ที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งการป้องกันเป็น 1. ป้องกันการติดเชื้อ จะไม่แพร่โรค ไม่เกิดการป่วย 2.ป้องกันการเกิดโรค ไม่ป้องกันการติดเชื้อ จะไม่เป็นโรค แต่อาจแพร่เชื้อได้ 3.ลดความรุนแรงของโรค ไม่ป้องกันการติดเชื้อ เป็นโรคได้แต่ไม่รุนแรง ไม่เสียชีวิต ซึ่งวัคซีนในปัจจุบันผลการศึกษาล้วนส่วนใหญ่เป็นการป้องกันการเกิดโรค ลดอาการของโรค และไม่เสียชีวิต ไม่ได้ศึกษาการป้องกันติดเชื้อ เมื่อวัคซีนสามารถลดความรุนแรง ลดการเข้าพ.ได้ก็น่าพอใจในระดับหนึ่ง ต้องรอข้อมูลการศึกษาเรื่องการป้องกันการติดเชื้อซึ่งจะมีรายละเอียดติดตามยาก

#### 7.บ.ไฟเซอร์ส่งมอบวัคซีนล่าช้า

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thestandard

-ประเทศสหภาพยุโรป ได้แก่ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย แสดงความไม่พอใจที่ได้รับมอบวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer น้อยกว่าที่คาดว่าจะได้รับมาก หลังจากที่บริษัทชะลอการจัดส่ง

#### 8.นอร์เวย์พบผู้สูงอายุเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, บางกอกโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, js100, thestandard)

-แพทย์ในนอร์เวย์ได้รับคำสั่งให้ประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค หลังมีผู้สูงอายุ 23 รายเสียชีวิตไม่นานหลังได้รับวัคซีน ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยในศูนย์ดูแลคนชรา มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป โดย 13 รายวิเคราะห์อาการแล้วไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน แต่ยังคงรวมไว้ในกลุ่มรายงานเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ อาการที่พบบ่อยจากการรับวัคซีน เช่น ไข้และเวียนศีรษะ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต

ด้านไฟเซอร์ออกแถลงการณ์ว่า ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลในนอร์เวย์เพื่อสืบสวนเกี่ยวกับการเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนของบริษัท โดยขณะนี้นอร์เวย์ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนอย่างน้อย 33,000 คนแล้ว และเพิ่งเริ่มฉีดวัคซีนของโมเดอร์นา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึงกรณีประเทศนอร์เวย์ผู้สูงอายุมากกว่า 80 ปีเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน ว่า การศึกษาวัคซีนโควิด 19 เป็นการทดลองในคนระยะ 3 แต่มีการอนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินก่อน ดังนั้นหลายประเทศที่ฉีดมีโอกาสพบผู้ได้รับผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ เช่น ปวด บวมแดงในจุดที่ฉีด เกิดผื่นแพ้ หรือบางรายหายใจไม่ออก ซึ่งเกิดขึ้นได้ในการรับวัคซีนทั่วไป ดังนั้นต้องเก็บข้อมูลต่อเนื่องและวิเคราะห์กลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีน โดยประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเพื่อดูแลอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนและจะเฝ้าระวังในส่วนนี้ต่อไป

#### 9.สหรัฐฯ พบเชื้อโควิดกลายพันธุ์ 2 ชนิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-คณะนักวิจัยจากศูนย์การแพทย์เวกซ์เนอร์ และศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ค้นพบไวรัสโรคโควิด19 สายพันธุ์ใหม่ 2 สายพันธุ์ที่มีแนวโน้มว่ากำเนิดขึ้นในสหรัฐฯ หนึ่งในนั้นคล้ายกับชนิดที่พบในสหราชอาณาจักรโดยพบในผู้ป่วย 1 รายจากรัฐโอไฮโอ ส่วนอีกสายพันธุ์มีการกลายพันธุ์ของยีน 3 ตัวซึ่งไม่เคยมีการตรวจเจอมาก่อน

#### 10.รัฐกีดกันขึ้นทะเบียนวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-นายบุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป เผย ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนเมื่อ 2 เดือนก่อน โดยทำจดหมายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายกฯ ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็น รวมถึงเอกสารรายละเอียดของวัคซีนโดยบ. ซิโนแวค ประเทศจีน แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน โดย อย.ได้ขอเอกสารต่างๆ เพิ่ม ซึ่งประเทศจีนจัดส่งมาให้ และอย.แจ้งว่าต้องใช้เวลา 3 เดือนในการพิจารณา ถือเป็นกีดกันขึ้นทะเบียน เอกชนและจะยื่นฟ้องศาลปกครองคุ้มครองฉุกเฉินทันที

#### 11.ไฟไหม้อาคารเก็บพัสดุ รพ.บ้านกรวด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง)

-เกิดเหตุไฟไหม้อาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์และโรงครัว รพ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ทำให้พัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ในสำนักงาน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับประกอบอาหารให้กับผู้ป่วย ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด ต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตึกใกล้เคียงออกไปยังที่ปลอดภัย สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

#### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, positioningmag, mcot, newtv, 77kaoded, posttoday, Nationtv, kaohoon, xinhua, infoquest, js100, woldmeters, thaiPBS)

-**สหรัฐฯ** เชื่อกันว่าผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศจะสามารถผลิตวัคซีนได้ทันเวลา และเพียงพอแจกจ่ายให้กับประชาชนในกลุ่มซึ่งถึงกำหนดเข้ารับ การฉีดเข็มที่สอง และกล่าวหาว่าจีนทำไวรัสโควิด 19 หลุดจากห้องแล็บ โดยอ้างหลักฐานใหม่พบนักวิจัยในห้องแล็บเมืองอู่ฮั่นป่วยด้วยอาการคล้ายโรคโควิด 19 ก่อนอยู่บนประกาศพบผู้ป่วยรายแรก... **อินเดีย** เริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วประเทศแล้ว ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มถึง 12,818 คน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศ และได้เปิดตัว แอปฯ โควิน ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน... **จีน** ทางการเร่งสร้าง รพ.สนาม 1,500 เตียงรองรับการระบาดใหม่ในมณฑลเหอเป่ย์... **ญี่ปุ่น** มีผู้ป่วยโควิดกักตัวอยู่ที่บ้านสูงกว่า 30,000 คนเนื่องจากรพ.ไม่มีเตียง

## ประเด็นข่าว

ผู้ป่วย... คณะนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ของเฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถคาดการณ์แนวโน้มที่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 จะมีการแย่งลงหรือจำเป็นต้องใช้เครื่องหายใจ โดยพิจารณาจากการเอ็กซเรย์ทรวงอก

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 94,914,184 ราย เสียชีวิต 2,029,544 ราย และรักษาหายแล้ว 67,753,883 ราย

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, มติชน, thailandplus, thaigov, bangkokbiznews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปัตตานี พร้อมนำถุงยังชีพ ยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ยาน้ำกัดเท้า ผงน้ำตาลเกลือแร่ คลอรีนผง 10 ถัง และสารส้ม สนับสนุนการช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม เร่งดำเนินการและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วมและหลังน้ำลด รวมทั้งการเยียวยาทางด้านจิตใจหลังประสบเหตุวิกฤต

**การประชุมชมรมทางการแพทย์**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

-กลุ่มการค้าวิโว่ มีอบราชกร จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขียนข้อความในป้ายผ้ายาว 112 เมตรเรียกร้องให้ยกเลิก ม.112 พร้อมเขียนข้อความถึงความล้มเหลวในการบริหารการจัดการของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวมวลชนที่ร่วมทำกิจกรรม 2 ราย ในข้อหาผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อฯ ไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 จ.ปทุมธานี โดยช่วงเย็น มีผู้ชุมนุมอีกกลุ่มทยอยเดินทางมาที่บริเวณปากซอยจุฬาฯ 42 ถ.พญาไท ใกล้สามย่านมิตรทาวน์ เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม มีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนหลายร้อยนายเข้าควบคุมพื้นที่ ต่อมาเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดหน้าสามย่านมิตรทาวน์ ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ชาย 1 ราย และผู้สื่อข่าวออนไลน์เดอะสแตนด์การ์ด 1 ราย

**กรรมการแพทย์สภาชุดใหม่**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-การเลือกตั้งกรรมการแพทย์สภา ทำหน้าที่ในวาระ พ.ศ. 2564 - 2566 ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อันดับ 2 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการสธ. และโฆษก ศบค. อันดับ 3 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุศลนันท์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล อันดับ 4 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และรองอธิการบดี ม.สยาม อันดับ 5 ศ.กิติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา อาจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ

**เพจขายน้ำมันสมุนไพรหยอดใต้ลิ้น**

สื่อที่นำเสนอ : เพจเฟซบุ๊ก

-เพจชื่อ "น้ำมันสมุนไพรหยอดใต้ลิ้น รักษาสุขภาพ เพิ่มสมุนไพร" โฆษณาขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหยอดใต้ลิ้น ช่วยได้ 40 โรค ซึ่ 1 แกรม 1 จากปกติ 1,780 บาท เหลือ 890 บาท

**เคนมผง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์

-ตำรวจสน.บางขุนเทียน พบศพ นายธนากร คุ่มถิ่นแก้ว อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานบาร์น้ำในผับแห่งหนึ่งย่านท่าข้าม เสียชีวิตในห้องพักในคอนโด โดยก่อนพบว่าเสียชีวิตได้ไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งเสพยาเคนมผงเกินขนาดจนหมดสติที่บ้าน ซอยอ่อนนุช 30 จากนั้นเดินทางกลับคอนโดในสภาพสละสลือร่างกายอ่อนแอเหมือนไม่มีสติ ปรก.ช่วยพุงขึ้นไปที่ห้องกระทั่งแฟนสาวมาพบว่าเสียชีวิต พนักงานสอบสวนนำศพส่งชันสูตรหาสารเสพติดและสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป

**สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์

-กรมควบคุมมลพิษ รายงานสภาพอากาศในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 48-109 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

-จ.เชียงใหม่ พบว่า อ.เมือง และหลายอำเภอ มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินกว่า 50 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แอปฯ AirCMI จ.เชียงใหม่ แจ้งเตือนให้ประชาชนป้องกันตัวและดูแลสุขภาพ ใส่หน้ากากและงดกิจกรรมกลางแจ้ง กรมทางหลวง ได้ระดมรถน้ำออกฉีดพ่นล้างถนน และล้างคราบฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้และไปไม้ริมถนนสายต่างๆ

-ผู้ว่าฯ ลำปาง สั่งประชุมคกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟ จ.ลำปาง โดยเฉพาะสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน